



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป

ตัวชี้วัด	ปี 2566
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว (ร้อยละ)	4

แผนงานยุทธศาสตร์	การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรด้านการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 3. เพื่อสนับสนุนบรรพบุรุษสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพิ่มมูลค่าและยกระดับราคาสินค้าไม่ให้เกิดค่าตามกลไกสหกรณ์

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า	7 เครือข่าย
2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	140 แห่ง
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 10

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	ประสานงาน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	140 แห่ง
2	จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการ/หนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1 โครงการ
3	จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามโครงการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกร	1/59 ครั้ง/หน่วยงาน
4	จัดประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน	1/80 ครั้ง/แห่ง 220 ราย
5	กำกับ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/งานที่ดำเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	12 ครั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร		งานเลขที่ สปส.60
งบประมาณ		จำนวนเงิน (บาท)
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		รวมทั้งสิ้น
		647,500
1. งบดำเนินงาน		647,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		647,500
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย)		117,600
ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/จัดประชุม)		529,900
2.1) ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามโครงการ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ		5,500
2.2) ประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน		524,400